

KẾ HOẠCH**Thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ của tỉnh Tây Ninh
giai đoạn 2019 - 2022**

Căn cứ Hướng dẫn số 29-HD/TWĐTN-BTG, ngày 01/4/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ giai đoạn 2019 – 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**1. Mục đích:**

Nhằm tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, góp phần hình thành tư duy khoa học, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học.

Định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Tạo diễn đàn, sân chơi giúp đoàn viên, thanh niên được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các luồng tư tưởng khác nhau với những góc nhìn đa chiều, trẻ trung về hiện trạng đất nước, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ.

2. Yêu cầu:

Câu lạc bộ phải duy trì hoạt động thường xuyên đúng theo quy chế.

Hoạt động câu lạc bộ phải gắn với công tác thanh vận, cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Chương trình hoạt động của các câu lạc bộ được thiết kế phải gắn liền với chương trình của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức và xây dựng câu lạc bộ:

Tỉnh đoàn thành lập 01 CLB cấp tỉnh.

Các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc: mỗi đơn vị thành lập 01 CLB của đơn vị mình.

Thời gian ra mắt câu lạc bộ vào tháng 8/2019 nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

a. Số lượng:

Cấp tỉnh: 10 thành viên

Cấp huyện và tương đương: Do đơn vị thành lập quyết định số lượng, tuy nhiên để hoạt động hiệu quả, thuận lợi trong việc quản lý và duy trì hoạt động mỗi câu lạc bộ nên có từ 10 - 20 thành viên, nếu nhiều hơn 20 thành viên có thể chia thành các tổ, nhóm để sinh hoạt.

b. Thành phần:

Cấp tỉnh: Tỉnh đoàn (03 đ/c), Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh (01 đ/c), Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy (01 đ/c), Đoàn thanh niên Công an tỉnh (01 đ/c), Đoàn thanh niên Quân sự tỉnh (01 đ/c), Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm (01 đ/c). Mời 01 đồng chí Cựu Cán bộ Đoàn, 01 đồng chí Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm cố vấn cho Câu lạc bộ.

Cấp huyện và tương đương: Thành phần là Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu về lý luận, chính trị. Khuyến khích đội ngũ Đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, giảng viên trẻ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Ngoài ra, tùy điều kiện, Câu lạc bộ có thể mời các đồng chí cách mạng lão thành, Cựu chiến binh, cựu cán bộ Đoàn, các đồng chí trong cấp ủy Đảng, các chuyên gia về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia với vai trò tư vấn, hỗ trợ, báo cáo viên. Lưu ý: đồng chí Bí thư Đoàn của đơn vị phải là chủ nhiệm câu lạc bộ.

c. Công tác tổ chức, nhân sự điều hành:

Câu lạc bộ Lý luận trẻ do Tỉnh đoàn, các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc thành lập sẽ chịu sự quản lý, trực tiếp chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ cấp nào thì do Ban Thường vụ Đoàn cấp đó ra quyết định công nhận. Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi quản lý, định hướng, duy trì hoạt động của Câu lạc bộ. Tùy điều kiện cụ thể, các đơn vị giới thiệu số lượng thành viên Ban Chủ nhiệm **ít nhất là 3 thành viên**. Trong quá trình tổ chức hoạt động, phải xây dựng nguồn nhân sự kế thừa và cử

Ban Chủ nhiệm tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo có liên quan đến nội dung phụ trách. Khi thay đổi nhân sự Ban Chủ nhiệm phải Báo cáo Đoàn cấp trên được biết, có sự hướng dẫn, bàn giao, định hướng cho người kế nhiệm.

2. Các bước thành lập Câu lạc bộ:

Bước 1: Xác định nhiệm vụ, mục đích, nội dung hoạt động của Câu lạc bộ; Dự kiến nhân sự Câu lạc bộ, lập danh sách các vị trí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, các thành viên Ban chủ nhiệm.

Bước 2: Xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động.

Bước 3: Ra Quyết định thành lập Câu lạc bộ và công nhận Ban Chủ nhiệm; tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập câu lạc bộ và chính thức đi vào hoạt động.

* *Lưu ý:* Các câu lạc bộ được thành lập tại cấp nào thì do Ban Thường vụ cấp đó thành lập (*Quyết định thành lập báo cáo cấp trên trực tiếp*).

3. Nội dung và hình thức sinh hoạt của Câu lạc bộ

3.1. Nội dung sinh hoạt:

Nghiên cứu, biên soạn các tài liệu học tập, sinh hoạt về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Đảng, Đoàn và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tham gia thảo luận, đóng góp các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Phối hợp nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng trong cán trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên đặc biệt là thông qua các kênh báo chí, mạng xã hội.

Tham gia hoạt động của trang cộng đồng để nắm bắt thông tin, đấu tranh, phản bác với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; viết bài, đăng tải thông tin tuyên truyền những thông tin tốt, những hành động đẹp, nhân rộng những giá trị nhân văn của cuộc sống.

3.2. Hình thức sinh hoạt:

Tổ chức các buổi sinh hoạt tọa đàm, diễn đàn, hội thi; nghe báo cáo chuyên đề trên các lĩnh vực, nghiên cứu các vấn đề lý luận đặt ra; giao lưu với các nhân chứng, những nhà khoa học, nhà nghiên cứu về các vấn đề lý luận mà thành viên câu lạc bộ quan tâm.

Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, đề xuất các sáng kiến trên Cổng thông tin điện tử "*Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam*"; thực hiện các cuộc điều tra xã hội khảo sát các vấn đề liên quan đến thanh niên (diễn biến tư tưởng, nhận thức của thanh niên, những vấn đề tác động trực tiếp đến quyền lợi, nhu cầu của thanh niên; dư luận thanh niên, các luồng tư tưởng, trào lưu mới trong

giới trẻ...), thực hiện việc khảo sát, ghi nhận, đánh giá hiệu quả, sự chuyển biến về mặt nhận thức của đoàn viên, thanh niên sau các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.

Tham gia viết bài thể hiện quan điểm đấu tranh với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, những quan điểm đúng đắn thông qua hình thức truyền thông trên mạng xã hội.

3.3. Thời gian sinh hoạt:

Câu lạc bộ sinh hoạt họp mặt định kỳ **1 tháng/lần**, ngoài ra, tùy điều kiện cụ thể, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt theo thời gian sớm hơn, nội dung sinh hoạt theo chuyên đề quan trọng, các sự kiện chính trị nổi bật trong từng thời điểm.

Đăng tải thông tin tuyên truyền trên trang cộng đồng của câu lạc bộ sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục theo vấn đề và theo thông tin của đoàn viên, thanh niên và xã hội quan tâm.

Các câu lạc bộ lập nhóm trên Zalo thường xuyên thông tin, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Mỗi nhóm thêm 01 đồng chí của Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn vào để phối hợp theo dõi, định hướng hoạt động

3.4. Kết cấu buổi sinh hoạt

+ **Phần 1:** Phân công 1 – 2 đồng chí chuẩn bị nội dung thông tin thời sự tình hình trong nước và thế giới; sinh hoạt 01 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các vấn đề lý luận liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hoặc các vấn đề đoàn viên, thanh niên quan tâm, nổi bật trong tuần/tháng...

+ **Phần 2:** *Tổ chức tranh luận, thảo luận và phản biện về một chuyên đề học:* lịch sử, lý luận, vấn đề thực tiễn, những vấn đề của thanh niên để thảo luận. Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ tạo điều kiện cho thành viên đăng ký chủ đề sẽ thảo luận tại buổi sinh hoạt trước đó, có thể phân chia thành hai nhóm: Chính biện và Phản biện. Nhóm chính biện là nhóm sẽ đăng ký nội dung sẽ thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, trình bày và bảo vệ luận điểm. Các thành viên còn lại của câu lạc bộ sẽ đóng vai trò phản biện.

+ **Phần 3:** *Người chủ trì, kết luận thông tin sẽ tổng kết, đúc kết lại vấn đề và đánh giá nội dung, cung cấp thông tin chính thức về quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với các nội dung còn tranh luận.* Cuối buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ thông tin về một số vấn đề hoạt động của câu lạc bộ và các thành viên đăng ký chuyên đề sẽ thảo luận vào kỳ sau.

+ **Phần 4:** Trong trường hợp cần đấu tranh thông tin trên các diễn đàn, Ban chủ nhiệm xin ý kiến cấp quản lý, tổ chức đăng tải thông tin đấu tranh, phản biện

trực tiếp các quan điểm, ý kiến trái chiều; cung cấp các luận chứng (để phản biện) cho thành viên, đoàn viên, thanh niên đấu tranh trên các diễn đàn...

Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ có thể tiến hành xây dựng các diễn đàn thảo luận trên mạng điện tử; phát huy vai trò của các thành viên thông qua việc phát động viết tin, bài chuyên đề trên báo, tạp chí trong và ngoài đoàn,... để thể hiện quan điểm cá nhân một cách đúng đắn về các sự kiện tác động đến tình hình chính trị, đất nước hoặc thanh niên.

3.5. Kinh phí: Câu lạc bộ Lý luận trẻ cần được Ban Thường vụ Đoàn địa phương, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế và một phần kinh phí tổ chức, duy trì hoạt động của Câu lạc bộ. Câu lạc bộ được chủ động xây dựng nguồn kinh phí hoạt động (do thành viên đóng góp, thực hiện công trình, đề tài nghiên cứu, cộng tác với cơ quan báo, đài, vận động các nguồn lực khác, tham gia các cuộc thi học thuật...).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn tham mưu việc thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp, cụ thể:

- Chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi việc thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ của tỉnh, cấp huyện và tương đương; tham mưu tổ chức tập huấn cho đội ngũ Ban Chủ nhiệm của các câu lạc bộ.

- Định kỳ hàng quý tổ chức giao ban các Câu lạc bộ trong toàn tỉnh và cuối năm có báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động của các Câu lạc bộ.

- Định hướng các nội dung sinh hoạt hàng quý cho các câu lạc bộ, hỗ trợ các câu lạc bộ trong việc giới thiệu báo cáo viên hay trong các chương trình học thuật.

Ban biên tập website <http://tinhdoan.tayninh.gov.vn/> xây dựng chuyên mục “*Câu lạc bộ Lý luận trẻ*”; xây dựng các chủ đề thảo luận theo từng tháng/ quý để các câu lạc bộ Lý luận trẻ, những bạn trẻ đam mê lý luận chính trị tham gia đối thoại và phản biện (bằng hình thức “Diễn đàn trực tuyến” theo từng chủ đề cụ thể); đăng tải những bài viết, những tham luận hay, giới thiệu hoạt động, mô hình sáng tạo của các câu lạc bộ.

2. Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Căn cứ vào khả năng, điều kiện của các đơn vị và yêu cầu của việc thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ, đề nghị các đơn vị vậ tiến hành rà soát tình hình nhu cầu đoàn viên, thanh niên và lựa chọn giải pháp cho việc thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ tại đơn vị mình.

Duy trì việc sinh hoạt Câu lạc bộ; thành viên Câu lạc bộ phải có sản phẩm, thành tích trong quá trình tham gia, cụ thể (bài viết, tư liệu, các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục, tham gia các hội thi, các diễn đàn, sách, báo, tạp chí, nội san do thành viên của câu lạc bộ thực hiện,...); câu lạc bộ phải là nơi tập trung những thành viên yêu thích lý luận và tự nguyện tham gia; hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Đầu tư cho hoạt động câu lạc bộ tùy theo điều kiện tại cơ sở có thể sáng tạo lồng ghép hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ với các câu lạc bộ khác có cùng mục tiêu hoạt động nhưng phải đảm bảo tính chính trị, tính chiến đấu và tính lý luận của câu lạc bộ.

Các đơn vị thông tin, báo cáo tình hình hoạt động của Câu lạc bộ vào Hội nghị giao ban các câu lạc bộ định kỳ hàng quý, báo cáo tổng kết năm trước ngày 15/10 hàng năm gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban tuyên giáo Tỉnh đoàn).

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ của tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2019 – 2022.

Nơi nhận:

- VP I, II TWĐ;
- Ban TNTH TWĐ;
- Ban Tuyên giáo TWĐ;
- BDV, BTG TU;
- Các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn;
- Các Huyện, Thành đoàn và ĐTT;
- Lưu VT, BTG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Tiến Tân